



เอกสารสอบราคาจ้าง  
เลขที่ 37 /2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2556

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงาน  
ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2556 ขนาดกระดาษเอ 4 (กระดาษเนื้อในอาร์ตมัน 130 แกรม)  
จำนวน 104 หน้า รวมปก เป็นปกแข็ง พร้อมกระดาษหุ้มปก จำนวน 3,500 เล่มๆ ละ 350.- บาท เป็นเงิน  
1,225,000.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

ราคากลางของงานจ้าง ในการสอบครั้งนี้ เป็นเงิน 1,225,000.- บาท  
(-หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน  
ลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 490,000.- บาท  
(-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย  
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วน  
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์” เชื้อถือ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของ  
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ  
บุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเพชรบูรณ์”
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ  
ครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ **๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖** ถึงวันที่ **๒๐ ก.ย. ๒๕๕๖**  
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ และในวันที่ **1๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖** ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  
ณ สถานที่กลางรับ-เปิดซองศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่  
**1๒4 ก.ย. ๒๕๕๖** ณ สถานที่กลางรับ - เปิดซองศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  
เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ **๕๐๐** บาท ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ  
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ **๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖**  
ถึงวันที่ **๒๐ ก.ย. ๒๕๕๖** ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือ  
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5672-1849 หรือทางเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของ  
กรมบัญชีกลางหรือทางเว็บไซต์ [www.thaimallplaza.com](http://www.thaimallplaza.com) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
เพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์ [www.phetchabunpao.go.th](http://www.phetchabunpao.go.th) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ **๑๖ ก.ย. ๒๕๕๖**



(นายอัครเดช ทองใจสด)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์